

NGỮ VĂN LỚP 6

GIÁO VIÊN: BÙI THIÊN HƯƠNG

PHIẾU BÀI TẬP BÀI BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ – ĐÁP ÁN

www.vinastudy.vn

Câu 1: Khi nói về mối quan hệ với môi trường, đất đai, con người, thủ lĩnh da đỏ đã khái quát rất đúng đắn: Mọi vật trên đời đều có sự ràng buộc. Em hiểu thế nào về câu nói này? Thủ lĩnh đưa ra một vài ví dụ để chứng minh.

Câu 2: Hãy giải thích vì sao một bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đây một thế kỉ rưỡi nay vẫn được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất nói về thiên nhiên, môi trường.

Câu 3: Có hai thái độ, hai cách ứng xử với thiên nhiên, đất đai, môi trường đối lập nhau. Hai thái độ ứng xử đó là gì?

Gợi ý

Câu 1: Câu nói đó đề cập đến mối quan hệ biện chứng giữa các sự vật mà cụ thể ở đây là con người, đất đai, môi trường. Giữa chúng có mối liên hệ tác động ảnh hưởng lẫn nhau.

Em có thể lấy ví dụ cụ thể. Chẳng hạn, cháy rừng ảnh hưởng đến nguồn nước, không khí, sức khỏe con người...

Câu 2:

- Người da đỏ, dù là thủ lĩnh, cũng không thể có được ý thức đầy đủ, xét từ góc độ khoa học về vấn đề bảo vệ thiên nhiên môi trường như nhận thức của chúng ta hiện nay. Nhưng tinh thần của bức thư, nội dung chính của bức thư lại nói về vấn đề bảo vệ môi trường, thiên nhiên một cách đầy đủ và thuyết phục.
- Xuất phát điểm của bức thư trước hết vẫn là tình yêu quê hương, đất nước. Cách thể hiện tình yêu quê hương khá đặc biệt. Bức thư không đặt ra vấn đề nếu mất nước thì sẽ dẫn đến cảnh dân chúng bị tàn sát, nền văn hóa dân tộc sẽ bị hủy hoại... Bức thư chỉ đặt ra vấn đề đất đai, thiên nhiên và môi trường ngầm phản ánh việc xâm lược của kẻ thù, của nền công nghiệp tàn phá hủy hoại môi trường, của lòng tham, con người...

Bức thư nói về mua bán nhưng không thấy nói đến việc có đồng ý bán hay không, không thấy nói về giá cả. Bức thư chỉ đề cập đến việc bán mua theo kiểu giả thiết nhưng cũng chỉ lấy cớ, tạo đà, tạo thế để thủ lĩnh da đỏ trình bày quan điểm của mình.

- Thủ lĩnh da đỏ không chỉ đề cập tới đất mà đề cập đến những gì liên quan tới đất như môi trường sinh thái, điều kiện tự nhiên. Những hiện tượng này làm cho đất có ý nghĩa có giá trị hơn.
- Thế kỉ XXI đang đặt ra một cách cấp bách vấn đề môi trường trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác cạn kiệt, môi trường thiên nhiên đang bị ô nhiễm, rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Đó là bối cảnh khiến bức thư của thủ lĩnh người da đỏ trở thành một văn bản có giá trị về việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Câu 3: HS tự trả lời.

VINASTUDY